

เชิญร่วมงาน บุญสารทกลางเดือน 10 วันสารทอาเชียน

เชิญร่วมงานบุญมหากุศล งานบุญสารทกลางเดือน 10 วันสารทอาเชียน

บุญตักบาตรข้าวกระยาสารท-บุญข้าวสากภาคอีสาน-บุญदानก๋วยสลากภาคเหนือ-
บุญชิงเปรตภาคใต้ ณ วัดจันทรสฐ วันที่ 21-22 กันยายน 2562

ทาง วัดจันทรสฐ นำโดย พระครูธรรมธรรมสัมพันธ์ ธีรธมโม เจ้าอาวาสวัดจันทรสฐ(ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาลันทารังสิต) ประธานฝ่ายภิกษุสงฆ์ ร่วมกับ สมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค และมูลนิธิมหาจุฬามณีเจติยศรีสุวรรณภูมิ-กองการวิปัสสนาธุระ จัดโครงการมหากุศลกับกิจกรรม “งานบุญสารทกลางเดือน 10 วันสารทอาเชียน-บุญตักบาตรข้าวกระยาสารท-บุญข้าวสากภาคอีสาน-บุญदानก๋วยสลากภาคเหนือ-บุญชิงเปรตภาคใต้” ระหว่าง วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน – วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดจันทรสฐ 89 รังสิต-นครนายก 56 เทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สำหรับงานบุญสารทเดือนสิบเป็นงานบุญประเพณีที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในภายหลัง จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับที่เชื่อกันว่าได้รับการปล่อยตัวมาจากภูมินรกที่ถูกจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยก่อไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยดวงวิญญาณจะถูกปล่อยตัวจากภูมินรกในทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์มาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังภูมินรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ฉะนั้นการทำบุญสารทกลางเดือน 10 จึงเป็นการแสดงความกตัญญูตเวทีต่อผู้ล่วงลับ

ไฮไลท์มหากุศลที่ห้ามพลาด ได้แก่ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์นานาชาติ ตัวแทนจากนานาชาติจำนวน 100 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ทำบุญตักบาตรร่วมชมประเพณีการทำบุญ 4 ภาค บุญตักบาตรข้าวกระยาสารท-บุญข้าวสากภาคอีสาน-บุญदानก๋วยสลากภาคเหนือ-บุญชิงเปรตภาคใต้ แจกข้าวให้ผีไม่มีญาติ พิธีสวดมนต์ส่งดวงวิญญาณไม่มีญาติที่มาจากนรกให้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ นอกจากนี้ยังมี บูธตัดผมฟรี-แต่งหน้าฟรี โรงทานจากพุทธศาสนิกชนทุกภูมิภาคที่มาร่วมออกบิณฑบาต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกชนชาติ ทุกภูมิภาค ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา หากท่านใดสนใจอยากจะทำอาหารมาทำโรงทาน หรืออยากจะทำบุญต่างๆ หรือ อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระนานาชาติจากนานาชาติ ติดต่อโดยตรงที่วัดจันทรสฐ เบอร์โทร. 02-533-0249 มือถือ. 081-917-0223